

Số: 13 /BC-HĐND

Cà Mau, ngày 12 tháng 02 năm 2019

BÁO CÁO

Kết quả khảo sát tình hình đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 trên địa bàn tỉnh Cà Mau

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; thực hiện Chương trình giám sát, khảo sát năm 2019 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh; xuất phát yêu cầu nắm tình hình đời sống của các hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở bãi ngang ven biển và việc chuẩn bị đón Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 của bà con, Ban Dân tộc HĐND tỉnh ban hành Kế hoạch số 04/KH-HĐND ngày 21/01/2018 để thực hiện yêu cầu nêu trên.

Trong 02 ngày (ngày 24 và ngày 28 tháng 01 năm 2019), Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã cùng với đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, chính quyền địa phương của 02 huyện Trần Văn Thời và huyện U Minh tiến hành khảo sát thực tế tình hình đời sống, sản xuất và thăm hỏi việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán của 20 hộ đồng bào dân tộc Khmer ở vùng bãi ngang ven biển trên địa bàn các xã Khánh Bình Tây, xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời và xã Khánh Tiến, xã Khánh Hội, huyện U Minh.

1. Một số kết quả ghi nhận qua khảo sát

Đoàn trực tiếp đến thăm từng hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, như: hộ gia đình cựu chiến binh, thương binh lớn tuổi; người già neo đơn, bệnh nặng; người già không sống cùng con, cháu, không có người nuôi dưỡng, chăm sóc; người già nuôi nhiều cháu nhỏ; hộ gia đình có người bị tai nạn lao động, tai biến, tâm thần nhẹ... các đối tượng này đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn đều chia sẻ từng hoàn cảnh với những khó khăn, thiếu thốn trong cuộc sống và tình hình sức khỏe, bệnh tật mắc phải của các hộ đồng bào dân tộc; mong rằng các hộ gia đình cố gắng vượt qua khó khăn, khắc phục để vươn lên trong cuộc sống. Các hộ và đối tượng rất xúc động, vui mừng trước sự quan tâm, đến thăm của Đoàn; thể hiện sự an tâm, tin tưởng vào sự chăm lo của Đảng, Nhà nước và địa phương. Qua đó, các hộ đồng bào dân tộc hứa chấp hành tốt các chủ trương, chính sách pháp luật tại địa phương; phấn đấu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống, đồng thời nuôi dạy con, cháu làm người có ích cho xã hội, địa phương.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế cho thấy các hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực bãi ngang, ven biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn như sau:

Tất cả các đối tượng Đoàn đến thăm đều có nhà ở tạm bợ, bị hư hỏng nặng, xuống cấp, nền đất ẩm thấp, mái dột khi có mưa. Theo phản ánh của chính quyền địa phương, có một số hộ gia đình đã được đưa vào chính sách hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày của UBND tỉnh¹; còn lại một số hộ mới phát sinh, địa phương đang tìm nguồn vốn để hỗ trợ sửa chữa.

Bên cạnh đó, đời sống của hầu hết các hộ đồng bào dân tộc thiểu số này đều có chung hoàn cảnh luôn thiếu trước, hụt sau, chưa đảm bảo trang trải hàng ngày trong cuộc sống. Có hộ được hỗ trợ đất sản xuất nhưng diện tích ít, sản xuất không hiệu quả do sức khỏe yếu, bệnh tật, thiếu vốn; có hộ không có đất sản xuất, bệnh tật phải sống nương tựa vào con cháu đi lao động ngoài tỉnh; một số đối tượng già yếu, sống chủ yếu bằng tiền trợ cấp hàng tháng của Nhà nước, của bà con xung quanh, của các nhà hảo tâm; cá biệt có hộ khi Đoàn đến thăm cũng là lúc bệnh viện trả về nhà lo hậu sự, không người chăm sóc; có trường hợp một hộ gia đình ở chung ba thế hệ với 12 khẩu trong một căn chòi tạm bợ, ẩm thấp, chăn nuôi gia súc trong nhà, chưa đảm bảo vệ sinh, nhất là đối với các em nhỏ; hoặc có trường hợp người chồng già yếu, bệnh tật, mất mớ, đi lại khó khăn nhưng phải chăm sóc người vợ bị bệnh tai biến nằm liệt giường... nên cuộc sống của họ luôn gặp rất nhiều khó khăn, khốn khổ².

Về chính sách hỗ trợ của Nhà nước trong dịp Tết nguyên đán năm 2019 được UBND các xã quan tâm triển khai thực hiện, phối hợp cùng với các ngành, đoàn thể đến thăm hỏi động viên và hỗ trợ theo đúng quy định. Về tình hình chuẩn bị đón Tết cổ truyền Kỷ Hợi năm 2019, qua khảo sát từng hộ, nhìn chung hầu hết các hộ này chưa có điều kiện chuẩn bị để đón Tết, cuộc sống của họ vẫn như thường ngày.

2. Kiến nghị

Ủy ban nhân dân tỉnh nghiên cứu và có giải pháp giải quyết một số nội dung sau:

Chỉ đạo các địa phương tranh thủ các nguồn vốn, vận động các mạnh thường quân, các chương trình để hỗ trợ xây dựng, sửa chữa các nhà đã xuống cấp trầm trọng cho các đối tượng hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trước khi mùa mưa đến.

Chỉ đạo các địa phương thường xuyên quan tâm, phối hợp với các ngành, đoàn thể có giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ trong sản xuất, đời sống phù hợp với hoàn cảnh từng hộ để các đối tượng có việc làm, thu nhập, vượt qua khó khăn trong cuộc sống hiện tại, nhất là những hộ dân trong các khu tái định canh định cư.

¹ Quyết định số 2113/QĐ-UBND ngày 25/12/2018 của UBND tỉnh Cà Mau phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo thuộc chuẩn nghèo giai đoạn 2011 - 2015 theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTCT ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

² Theo phản ánh của chính quyền địa phương và khảo sát thực tế của Đoàn về cuộc sống của các hộ gia đình ở khu định canh định cư Vàm kênh Lung Ranh xã Khánh Hội, huyện U Minh (ngoài 05 hộ Đoàn đến thăm), hiện nay khu này còn khoảng 50 hộ sinh sống đều có hoàn cảnh rất khó khăn, nhà cửa hầu hết đều tạm bợ, xuống cấp, cuộc sống mưu sinh vất vả, tại nơi ở không có việc làm, nhiều hộ gia đình phải bỏ nhà đi nơi khác kiếm sống.

Chỉ đạo ngành chức năng và địa phương khảo sát, rà soát các đối tượng có hoàn cảnh là người già neo đơn, bệnh tật, không có người thân chăm sóc để xem xét đưa các đối tượng này vào các Trung tâm bảo trợ xã hội nuôi dưỡng, chăm sóc để cho họ có được cuộc sống tốt hơn.

Trên đây là báo cáo kết quả chuyến đi thăm, chúc Tết và khảo sát tình hình đời sống của một số hộ dân tộc thiểu số có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Thành viên Ban Dân tộc HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP HĐND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND xã KBT, xã KBTB, huyện TVT;
- UBND xã K/Hội, xã K/Tiến, huyện UM;
- Phòng Tổng hợp;
- BBT Trang TTĐT;
- Lưu: VT, MĐ (T02_19).

**TM. BAN DÂN TỘC
TRƯỞNG BAN**



Trần Chánh Quang

TRƯỞNG BAN

TRƯỞNG BAN